

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 900 /CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

V/v: Giải trình về việc chậm
công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (mã chứng khoán: VAF) xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Quý Cơ quan đối với Công ty. Công ty đã nhận được văn bản số 1551/SGDHCM-NY ngày 07/11/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc giải trình việc chậm công bố thông tin về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và xin được phúc đáp như sau:

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy là đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh phân bón phục vụ nông nghiệp trong nước. Trong những năm gần đây và đặc biệt là năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết bất thuận, giá phân bón thế giới giảm mạnh...

Vào ngày 29/5/2017, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Đây đang là thời vụ tiêu thụ phân bón trong nước nên Công ty tập trung tiêu thụ sản phẩm, do vậy đã sơ suất chậm công bố thông tin về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Vào ngày 07/11/2017, khi phát hiện thiếu sót nêu trên, Công ty đã báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định.

Công ty xin được rút kinh nghiệm về thiếu sót nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kính mong các Quý Cơ quan xem xét; xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký, VT.

KT / **TỔNG GIÁM ĐỐC** 



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Trung